

Số: 108/BC-UBND

Phổ Hòa, ngày 03 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc giải quyết đơn theo Công văn số 1465/UBND ngày 27/5/2024 của UBND thị xã Đức Phổ

Ủy ban nhân dân phường Phổ Hòa nhận được Công văn số 1465/UBND ngày 27/5/2024 của UBND thị xã về việc chuyển đơn của một số người dân (khu xóm mới cầu Bàu, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Đơn có nội dung: Phản ánh việc ông Nguyễn Xuân Thanh tiến hành xây dựng cơ sở sản xuất hủ tiếu quy mô lớn tại nhà, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, kiến nghị kiểm tra xử lý theo quy định. UBND phường Phổ Hòa báo cáo kết quả buổi làm việc như sau:

Ngày 29/5/2024, UBND phường Phổ Hòa tổ chức buổi làm việc với các hộ dân ký trong đơn; ông Võ Minh Khải đại diện hộ ông Nguyễn Xuân Thanh. Buổi làm việc đã giải thích cụ thể các quy định của pháp luật liên quan đến việc sản xuất kinh doanh trong khu dân cư để bà con và đại diện hộ ông Nguyễn Xuân Thanh, ông Võ Minh Khải nắm rõ và thực hiện. Tại buổi làm việc ông Võ Minh Khải cũng đã ghi nhận và hứa sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật để không xảy ra ảnh hưởng đến môi trường.

UBND phường đề nghị đại diện hộ ông Nguyễn Xuân Thanh, ông Võ Minh Khải phải thực hiện đúng theo quy định pháp luật cụ thể: Phải có cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường, không được xả thải trực tiếp ra môi trường, phải có giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nếu chủ sử dụng có nhu cầu và dừng mọi hoạt động xây dựng mái hiên đợi khi có giấy phép theo quy định, phải được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm có liên quan, phải chấp nhận sự kiểm tra của cơ quan nhà nước và giám sát của cộng đồng dân cư nơi sản xuất.

Kết thúc buổi làm việc các hộ dân có đơn phản ánh và đại diện hộ ông Nguyễn Xuân Thanh, ông Võ Minh Khải đã thống nhất và nhất trí nội dung yêu cầu của UBND phường Phổ Hòa.

UBND phường Phổ Hòa báo cáo kết quả giải quyết đơn theo Công văn số 1465/UBND của UBND thị xã Đức Phổ. Kính báo cáo UBND thị xã (qua Ban tiếp công dân, thanh tra thị xã) biết, theo dõi./.

Nơi nhận:

- Thanh tra thị xã;
- Ban tiếp công dân thị xã;
- CT, PCT UBND phường;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thạch

